



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗
ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๖ ๑๕๒ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ตามที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ภูมิทัศน์ พื้นที่ส่วนกลาง มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ปรับปรุงพื้นที่โซนวัฒนธรรม ประติมากรรม เรือนธรรม สระเกษตรสถาน พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรไทย และพื้นที่ใกล้เคียง) เพื่อให้การใช้อาคารสถานที่ภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้อาคารสถานที่ภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ควรทำหลักเกณฑ์การใช้อาคารทุกแห่งที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กำกับดูแล สำหรับพื้นที่บริเวณโซนวัฒนธรรม ควรมีคณะกรรมการกำกับดูแล ซึ่งควรเชิญพระภิกษุสงฆ์ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการด้วย

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ โดยให้หารือร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายกฎหมาย ในการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้อาคารสถานที่ภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในภาพรวมทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางประนอม จันทร์รังษี)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

-ร่าง-



ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้อาคารสถานที่ภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้อาคารสถานที่ภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมการเกษตรไทย อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ ๖๐ ปี อาคารเรือนชีวะ อาคารพุทธมิ่งมงคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์การใช้อาคารสถานที่ภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑ ผู้มีความประสงค์จะขอใช้อาคารสถานที่ภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ใช้สถานที่ต่อกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยอธิการบดี

ข้อที่ ๒ การขอใช้อาคารสถานที่ อนุญาตให้ใช้ทำกิจกรรมเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ๒.๑ ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทำในสิ่งผิดกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงาม
- ๒.๓ ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคำขอใช้อาคารสถานที่
- ๒.๔ อาคารสถานที่ที่ขอใช้นั้น เป็นสถานศึกษาและสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศนี้ อย่างเคร่งครัด

ข้อที่ ๓ เมื่อปรากฏโดยชัดแจ้งว่าการใช้อาคารสถานที่เป็นการผิดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๒ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตสั่งระงับการใช้อาคารสถานที่นั้นได้

ข้อที่ ๔ ในระหว่างการใช้อาคารสถานที่ หากเกิดความชำรุดเสียหายกับทรัพย์สินที่ใช้นั้น ผู้ขอใช้อาคารสถานที่ต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหาย และจัดการซ่อมแซมให้อยู่สภาพเดิม

ข้อที่ ๕ หากมีกรณีอื่น ๆ การอนุญาตให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ โทร ๓๓๐๐-๑
ที่ อว ๖๙.๒.๙.๑/๓๖๓ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบรรจวาระการประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
เรียน เลขานุการคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ภูมิทัศน์ พื้นที่ส่วนกลาง มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ปรับปรุงพื้นที่โซนวัฒนธรรม ประติวิเวก เรือนธรรม สระเกษตรสานาน พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมการเกษตรไทย และพื้นที่ใกล้เคียง) เพื่อให้การใช้อาคารสถานที่ภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

ในการนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงขอส่งร่างประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้อาคารสถานที่ภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อบรรจวาระการประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกัญณิกา ชำมลี)

นักวิชาการศึกษานาฏการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๗)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ตัญญา)
รองอธิการบดี